

Hướng dẫn **giải VBT Ngữ Văn 8 tập 2 bài Chương trình địa phương (phần văn) (tiếp theo)** ngắn gọn, chi tiết, bám sát nội dung chương trình học giúp các em tiếp thu bài giảng một cách dễ hiểu và hỗ trợ các em ôn luyện thêm kiến thức.

Dưới đây là cách giải bài Chương trình địa phương (phần văn) (tiếp theo) trong vở bài tập Ngữ Văn 8 tập 2 mà chúng tôi đã chọn lọc và tổng hợp giúp các em học sinh có nguồn tham khảo tốt nhất.

Giải câu 1 trang 126 VBT Ngữ Văn 8 tập 2

Văn bản nhật dụng ở lớp 8 đề cập đến những vấn đề gì?

Lời giải chi tiết:

Các vấn đề được đề cập đến trong các văn bản nhật dụng ở SGK Ngữ văn lớp 8:

- Môi trường: Thông tin về trái đất năm 2000
- Dân số: Bài toán dân số
- Bài trừ tệ nạn thuốc lá: Ôn dịch thuốc lá

Giải câu 2 trang 126 vở bài tập Ngữ Văn 8 tập 2

Em hãy tìm hiểu và viết một bài viết về vấn đề môi trường hoặc tình trạng hút thuốc lá ở địa phương hay trường học của em.

Lời giải chi tiết:

Chọn đề tài: Viết về môi trường biển ở địa phương em.

Bảo vệ môi trường luôn là vấn đề thiết thực hàng đầu hiện nay. Đặc biệt quan trọng trong vấn đề bảo vệ môi trường chính là bảo vệ môi trường biển. Hiện nay, môi trường biển đang đối mặt với những nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng. Vấn đề ô nhiễm môi trường biển gợi nhắc ta về tình trạng nước biển đen ngòm, xác động vật nổi lềnh phềnh trên mặt nước, mặt nước lênh láng những dầu biển, rác thải nhựa. Thực trạng đáng buồn này đang khiến cuộc sống con người chịu nhiều ảnh hưởng. Môi trường biển ô nhiễm chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, nó đã và đang khiến nguồn thực phẩm con người hấp thụ vào cơ thể không được đảm bảo gây nên ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng. Sự ô nhiễm của môi trường biển đã phần nào trở thành thước đo đánh giá sự phát triển của một quốc gia cũng như ý thức của con người. Một quốc gia với đường biên giới là bờ biển dài như nước ta, nếu ô nhiễm môi trường biển cứ tiếp tục kéo dài sẽ làm xấu hình ảnh nước ta trên trường quốc tế. Và mỗi người cần phải ý thức mình để bảo vệ môi trường biển thông qua từng hành động nhỏ nhất để gìn giữ, phát triển đất nước Việt Nam ngày một tốt đẹp cho xứng danh: rừng vàng biển bạc.